

Số: /BC-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 5 năm 2020

## **BÁO CÁO**

### **Giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã**

## **I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

### **1. Tình hình chung**

Trong 4 tháng đầu năm 2020, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, thiệt hại do ảnh hưởng tiêu cực của thiên tai (giông lốc, mưa đá) và diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng thấp so với cùng kỳ các năm trước. Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm còn nhiều khó khăn, vướng mắc; triển khai thực hiện các công trình xây dựng nông thôn mới ở một số xã còn chậm so với tiến độ đề ra. Các hoạt động xuất nhập khẩu, lưu thông, vận chuyển hàng hóa, hành khách, dịch vụ ăn uống, lưu trú, du lịch bị ảnh hưởng rõ rệt, đặc biệt hoạt động giao thương tại các cửa khẩu tạm dừng hoạt động thông quan từ dịp nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đã ảnh hưởng không nhỏ tới doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhất là doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu và kinh doanh bến bãi. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh 4 tháng đầu năm đạt 780 triệu USD, giảm 49% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu đạt 450 triệu USD, giảm 50%; nhập khẩu đạt 330 triệu USD, giảm 47,6%. Xuất khẩu hàng địa phương đạt 29 triệu USD, giảm 13,4%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.820,3 tỷ đồng, bằng 30% dự toán, trong đó: thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 913,8 tỷ đồng, bằng 26,8% dự toán; thu nội địa đạt 904,5 tỷ đồng, bằng 32,9% dự toán. Chi ngân sách nhà nước lũy kế từ đầu năm đến ngày 28/4/2020 với tổng chi ngân sách nhà nước là 3.023,4 tỷ đồng, bằng 25,7% dự toán.

Trong bối cảnh đó, thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa thực hiện các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, chặt chẽ công tác phòng chống dịch bệnh, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình của dịch bệnh. Với sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản vẫn ổn định, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được chỉ đạo quyết liệt và có hiệu quả, đến nay chưa có người dương tính với Covid-19 trên địa bàn tỉnh; nông nghiệp tuy bị ảnh hưởng của thời tiết nhưng vẫn có bước phát triển, diện tích một số loại cây trồng có giá trị kinh tế cao tăng khá so với cùng kỳ, chăn nuôi gia súc, gia cầm nhìn chung ổn định, chăn nuôi lợn có chiều

hướng phục hồi trở lại do người dân bắt đầu tái đàn trở lại; duy trì tốt việc đảm bảo cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường; các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà, chúc Tết tới người có công, gia đình chính sách,... được thực hiện kịp thời, chu đáo, thiết thực; quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; hoạt động đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

## **2. Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã**

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng, tác động xấu đến tình hình phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong 4 tháng đầu năm, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 113 doanh nghiệp, đạt 22,6% kế hoạch, với tổng số vốn đăng ký là 770 tỷ đồng; có 74 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, tăng 10% và 43 doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 24% so với cùng kỳ; có 50 doanh nghiệp thông báo Quyết định giải thể. Lũy kế đến ngày 30/4/2020 toàn tỉnh có 3006 doanh nghiệp, trong đó có 166 doanh nghiệp đang tạm ngừng hoạt động có thời hạn, chiếm 3,8% và 122 doanh nghiệp đang chờ giải thể, chiếm 4% tổng số doanh nghiệp; có thêm 17 hợp tác xã thành lập mới, nâng tổng số lên 275 hợp tác xã với tổng vốn điều lệ là 537 tỷ đồng; nộp ngân sách đạt 259,4 tỷ đồng, chiếm 30,8% tổng số thu nội địa.

Hầu hết các doanh nghiệp của tỉnh là doanh nghiệp loại nhỏ, siêu nhỏ với phần lớn là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ (chiếm khoảng 69%) và công nghiệp - xây dựng (khoảng 28%); quy mô doanh nghiệp nhỏ, thu hút ít lao động, năng lực cạnh tranh không cao,... do vậy chịu ảnh hưởng lớn bởi tác động của dịch Covid-19, nếu tình hình dịch bệnh còn kéo dài sẽ dẫn đến nhiều doanh nghiệp tiếp tục ngừng hoạt động và nhiều doanh nghiệp sẽ phải giải thể, chấm dứt hoạt động.

Doanh nghiệp trong các nhóm ngành bị ảnh hưởng trực tiếp như: du lịch, dịch vụ vận tải, kho bãi, khách sạn, nhà hàng,... đã phải tạm ngừng hoạt động kinh doanh; doanh thu nhiều lĩnh vực giảm mạnh so với cùng kỳ (vận tải kho bãi giảm 15,5%, vận tải hành khách giảm 41,3%, du lịch giảm 60,2%, các dịch vụ khác giảm 20%,...). Doanh nghiệp phải đối mặt với “khó khăn kép” vừa thiếu hụt nguyên liệu đầu vào, vừa giảm mạnh đầu ra tiêu thụ hàng hóa. Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp thiếu nguồn nguyên liệu do 70% nguyên liệu đầu vào phục vụ hoạt động sản xuất lắp ráp được nhập khẩu từ các nhà cung cấp Trung Quốc, nguyên vật liệu còn tồn kho chỉ đảm bảo công việc cho bộ phận sản xuất lắp ráp cầm chừng; sản phẩm đầu ra phụ thuộc nhiều vào thị trường xuất khẩu.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, phía Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát, tăng cường phòng chống dịch bệnh đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu, hạn chế một số mặt hàng xuất khẩu đã gây ách tắc hàng hóa trong khu vực kho bãi tập kết hàng, thời gian hàng hóa lưu xe, lưu bãi kéo dài, hàng đông lạnh và hàng nông sản bị tồn đọng dẫn đến tăng chi phí sản xuất, nhiều doanh nghiệp bị thua lỗ.

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng gặp khó khăn do thiếu nguồn lao động thời vụ, ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình; hoạt

động đầu tư xây dựng tập trung chủ yếu vào thi công các công trình chuyển tiếp từ năm trước và thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với các công trình khởi công mới.

Khó khăn về thị trường, nguồn thu giảm mạnh, thiếu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là vốn lưu động đã khiến nhiều doanh nghiệp buộc phải sử dụng các biện pháp liên quan đến lao động: khoảng 55% doanh nghiệp phải cắt giảm lao động và giảm lương; có khoảng 2.570 lao động phải nghỉ việc do doanh nghiệp cắt giảm lao động, tạm ngừng kinh doanh.

Trong thời gian khó khăn vừa qua, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã phát huy tinh thần vượt khó, tự lực tự cường, nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động có các giải pháp để tự cứu mình. Nhiều sáng kiến đã được triển khai để khắc phục những tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 như: áp dụng giờ làm linh hoạt; cắt giảm chi phí sản xuất, tìm kiếm nguồn cung ứng nguyên vật liệu thay thế; tích cực tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là khai thác thị trường nội địa, nhanh nhạy nắm bắt cơ hội kinh doanh mới, ứng dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh,... Cộng đồng doanh nghiệp đã phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong giãn công nợ, giảm giá thành nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm,... Nhiều doanh nghiệp đã tích cực tham gia đóng góp hàng trăm triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và công tác an sinh xã hội của tỉnh.

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP HỖ TRỢ, THÁO GỖ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP**

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 128/UBND-KTTH ngày 21/02/2020 chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19; ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 23/3/2020 thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

### **1. Tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế**

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các Chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn chủ động rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại của khách hàng đang vay vốn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng; thực hiện nghiêm túc Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19; chủ động làm việc với Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh để thông tin về các giải pháp nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; thiết lập số điện thoại đường dây nóng tại Ngân hàng Nhà nước tỉnh để tiếp nhận và xử lý kịp thời, triệt để các kiến nghị, đề xuất và khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp; thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng và gửi Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh để doanh nghiệp, người dân biết.

UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định về miễn, giảm giá nước sinh hoạt; giảm giá dịch vụ xe ra, vào các bến bãi tại khu vực các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

Đến ngày 30/4/2020, tổng dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ; miễn, giảm lãi vay là 4.804 tỷ đồng (chiếm 15,7% dư nợ toàn địa bàn, tăng 4.048 tỷ đồng so với 31/3/2020), với tổng số 1.252 khách hàng được hỗ trợ. Trong đó, số lượng khách hàng doanh nghiệp được hỗ trợ là 148 doanh nghiệp, với dư nợ được hỗ trợ là 2.303 tỷ đồng (chiếm 42,7% tổng dư nợ được hỗ trợ). Cụ thể: 109 doanh nghiệp được miễn, giảm lãi vay với dư nợ được hỗ trợ là 1.787 tỷ đồng; 39 doanh nghiệp được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ với dư nợ được hỗ trợ là 516 tỷ đồng; các lĩnh vực đã được ngân hàng hỗ trợ chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực vận tải, kho bãi, sản xuất kinh doanh dịch vụ, thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa.

## **2. Rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp**

Về cắt giảm thủ tục hành chính: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020; trong đó rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh nhằm rút ngắn tối đa thời gian thực hiện đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh; đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan thường xuyên rà soát để kịp thời phát hiện và đề xuất, kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định, TTHC không cần thiết, không phù hợp, không đảm bảo tính hợp pháp, các quy định về TTHC còn rườm rà, phức tạp, mâu thuẫn, chồng chéo, không phân định rõ cơ quan, đơn vị thực hiện, không xác định rõ thời hạn giải quyết gây khó khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức kinh tế và đời sống của người dân, góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Đảm bảo 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh có quy định về thời hạn giải quyết từ 03 ngày trở lên phải được rà soát, đề xuất cắt giảm ít nhất 30% thời gian thực hiện, đối với các TTHC.

Thực hiện Đề án cải cách TTHC tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong năm 2019, các cơ quan, đơn vị đã tiến hành rà soát đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết có thời hạn thực hiện từ 03 ngày trở lên để đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC, qua đó giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Kết quả, toàn tỉnh có 1.561/1.721 TTHC có thời hạn giải quyết từ 03 ngày trở lên, trong đó cấp tỉnh có 1.296 TTHC, cấp huyện có 210 TTHC, cấp xã có 55 TTHC. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 16 Quyết định phê duyệt cắt giảm thời hạn giải quyết đối với 349 TTHC của 16 ngành, trong đó cấp tỉnh có 305 TTHC, cấp huyện có 30 TTHC, cấp xã có 14 TTHC; với tổng số thời gian tiết kiệm 1.834/5.939 ngày, đạt tỷ lệ cắt giảm 31%.

Về rà soát cắt giảm phí, lệ phí: nhằm hỗ trợ, giảm khó khăn cho doanh nghiệp và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Sở Tài chính phối hợp với các ngành rà soát đề xuất với UBND tỉnh thực hiện các nội dung liên quan đến miễn, giảm phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của HĐND tỉnh như: lệ phí đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, phí công bố thông tin doanh nghiệp và một số nội dung thu phí liên quan đến ngành tài nguyên môi trường, giao thông vận tải, xây dựng, văn hóa du lịch.

Cục Thuế đã ban hành các văn bản để triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất; Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tổ chức truyền truyền qua các hình thức như: qua phương tiện thông tin đại chúng, trang Web của ngành; hoàn thành rà soát hộ kinh doanh, trong đó 4.164 hộ có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các doanh nghiệp, xem xét giải quyết theo đúng quy định. Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đã hỗ trợ các Cục Thuế việc nhận văn bản đề nghị gia hạn trên ứng dụng. Tính đến ngày 12/5/2020 có 174 doanh nghiệp, tổ chức đề nghị gia hạn, với tổng số tiền đề nghị gia hạn là 19.119 triệu đồng (trong đó: thuế GTGT 18.302 triệu; thuế TNDN 787 triệu; tiền thuê đất 30 triệu); có 8 hộ kinh doanh với tổng số tiền đề nghị gia hạn là 135 triệu đồng.

### **3. Tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất nhập khẩu**

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh trên địa bàn trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn chủ động xem xét, giải quyết để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, giải quyết kiến nghị về cho chậm nộp BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn cho lao động, giảm chi phí cầu đường đối với các đơn vị vận tải hàng hóa, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản cho các đơn vị, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng,...

Từ đầu tháng 4/2020, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, phía Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát, tăng cường phòng chống dịch bệnh đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam; dừng hoạt động thông quan tại cửa khẩu Bình Nghi; chưa cho nhập khẩu mặt hàng thủy hải sản tươi sống qua cửa khẩu Cốc Nam; chưa thực hiện việc bổ sung, mở rộng thêm các mặt hàng nông sản, trái cây của Việt Nam được nhập khẩu bằng đường sắt ga Đồng Đăng sang Trung Quốc giống như qua các cửa khẩu đường bộ.... Do đó, tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn gặp nhiều khó khăn, năng lực thông quan giảm, từ ngày 07/4 lượng xe xuất nhập khẩu chỉ đạt khoảng 600 lượt xe xuất nhập khẩu/ngày (giảm khoảng 50% so với thời gian trước đó và những ngày cuối tuần chỉ đạt gần 400 xe xuất nhập khẩu/ngày). Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt với nhiều giải pháp, sáng kiến như thành lập đội lái xe chuyên trách tại cửa khẩu để vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu, chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động trao đổi, đàm phán với phía Quảng Tây - Trung Quốc, lãnh đạo UBND tỉnh đã trực tiếp điện đàm, trao đổi với lãnh đạo Quảng Tây- Trung Quốc để phối hợp giải quyết, vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo cho hoạt động xuất nhập khẩu. Đồng thời, UBND tỉnh đã ban hành văn bản khuyến cáo tới các địa phương có hàng nông sản xuất khẩu qua Lạng Sơn, các Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, thương nhân xuất khẩu nông sản, hoa quả để điều tiết giảm hoặc hạn chế đưa hàng hoá xuất khẩu lên các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn... Hiện số lượng xe tồn tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đã giảm đáng kể so với giai đoạn trước.

#### 4. Tập trung xử lý vướng mắc về lao động

UBND tỉnh đã chỉ đạo kiểm tra, nắm bắt thông tin từ các doanh nghiệp, rà soát, thống kê, cập nhật thông tin liên quan về lao động nước ngoài, các doanh nghiệp có lao động là người lao động nước ngoài về nước nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đã sang Việt Nam làm việc, lao động chưa sang làm việc và có phương án tìm người lao động thay thế người nước ngoài chưa quay trở lại làm việc để đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị; hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nCoV (Covid-19) tại nơi làm việc; hướng dẫn người lao động, doanh nghiệp thực hiện các biện pháp cách ly, an toàn tại nơi làm việc theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Rà soát, đánh giá việc ảnh hưởng của dịch Covid-19 để đề xuất, kiến nghị việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng và điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng cho phù hợp với tình hình thực tế. Các ngành chức năng đã phối hợp với Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh rà soát, đánh giá tình hình lao động, việc làm của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch để có biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên việc thông tin, báo cáo từ các doanh nghiệp còn hạn chế.

Để hỗ trợ cho doanh nghiệp có số lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 797/BLĐTBXH-BHXH ngày 09/3/2020 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Công văn số 1003/VP-KGVX ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã thẩm định và ban hành văn bản xác nhận cho 09 doanh nghiệp đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do gặp khó khăn vì dịch Covid-19.

#### 5. Duy trì và đẩy mạnh thông tin truyền thông

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, các Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh về phòng, chống bệnh dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Thường xuyên cập nhật, tăng cường tuyên truyền thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng tới toàn thể nhân dân, các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh về tình hình diễn biến dịch bệnh và các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh của Chính phủ, của tỉnh để nhân dân, doanh nghiệp, người lao động yên tâm, ổn định sản xuất, kinh doanh.

**Đánh giá chung:** UBND tỉnh đã chỉ đạo, triển khai kịp thời các giải pháp hỗ trợ để giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn. Ban hành kịp thời Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ đã chủ động phối hợp với Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.

Các giải pháp hỗ trợ của Chính phủ được đánh giá là rất phù hợp với kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp, tuy nhiên trong quá trình thực thi còn có khá nhiều hạn chế, bất cập, đó là: chưa có nhiều doanh nghiệp biết, tiếp cận đến các chính sách, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ gần như chưa biết phải tiếp cận với các chính sách hỗ trợ như thế nào; thủ tục hành chính còn phức tạp, rườm rà, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ thực thi chính sách chưa thật sự mang tính hỗ

trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp; các kênh truyền thông, kênh hướng dẫn thực hiện chính sách chưa thực sự hiệu quả, kịp thời khiến cho nhiều doanh nghiệp vẫn loay hoay tìm hướng tiếp cận đầu mỗi chính sách và cách tiếp cận.

### **III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH, CƠ HỘI PHÁT TRIỂN**

Hiện nay tình hình dịch bệnh trong nước cơ bản đã được khống chế, tuy nhiên, trên thế giới dịch bệnh vẫn còn đang diễn biến phức tạp, kéo dài. Do đó sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt những doanh nghiệp có đầu vào, đầu ra phụ thuộc vào thị trường quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị như: du lịch, nhà hàng, khách sạn, vận tải, hoạt động xuất nhập khẩu, logistics,...

Tác động từ dịch Covid-19 đã tạo ra nhận thức mới, xu hướng chuyển dịch trong thị hiếu tiêu dùng, giao dịch thương mại mới trên nguyên tắc từ xa, hạn chế tiếp xúc; xuất hiện các ngành nghề kinh doanh trực tuyến mới dựa trên kinh tế số, tạo ra sự thay đổi cầu đối với một số sản phẩm, dịch vụ thiết yếu, đem lại cơ hội thị trường mới cho các doanh nghiệp, tự bản thân các doanh nghiệp có thể tận dụng để tái cơ cấu sản xuất, hình thành các chuỗi giá trị mới và phát triển bứt phá.

Qua giai đoạn này cũng là cơ hội để các doanh nghiệp tự nhìn nhận lại năng lực thật sự, sức chống chịu, thích ứng trước biến cố thị trường. Rà soát, đánh giá, cơ cấu lại nguồn nguyên vật liệu, khách hàng và tìm hướng đi mới chủ động hơn, xây dựng phương án đổi mới mô hình sản xuất, chiến lược kinh doanh phù hợp với nhu cầu mới của thị trường.

### **IV. GIẢI PHÁP THÁO GỖ KHÓ KHĂN, ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG THỜI GIAN TỚI**

#### **1. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh**

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, nhất quán và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo yêu cầu tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ; tiếp tục rà soát, kịp thời sửa đổi hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi các quy định về thủ tục hành chính, cơ chế chính sách không còn phù hợp, giảm tối đa thời gian giải quyết đối với những thủ tục hành chính đơn giản có thời hạn từ 03 ngày trở lên, đề xuất cắt bỏ những thủ tục hành chính quy định còn rườm rà gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, thực hiện tiếp nhận, xử lý, trả kết quả thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích; triển khai các chính sách, giải pháp khuyến khích doanh nghiệp áp dụng các mô hình kinh doanh mới, công nghệ mới để phát triển các giải pháp công nghệ số, phục vụ đời sống, kinh tế - xã hội.

Tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, công chức, viên chức suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, cố tình gây nhiễu, thao túng, chi phối khi thực thi công vụ, vi phạm quy định của pháp luật, làm chậm thời gian, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thay thế những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực trình độ, không đáp ứng được yêu cầu.

#### **2. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh**

Các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, cụ thể:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đã đề ra tại Kế hoạch phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn năm 2020; nắm bắt, tổng hợp kịp thời những ý kiến, kiến nghị phản ánh khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, tham mưu UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các cơ quan xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

- Cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất đến các đối tượng nộp thuế; hướng dẫn người nộp thuế làm các thủ tục để được gia hạn; tổ chức tiếp nhận, hỗ trợ người nộp thuế khi đến làm các thủ tục gia hạn, đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

- Thực hiện miễn, giảm một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của HĐND tỉnh.

- Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chính sách hỗ trợ của Chính phủ theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; ưu tiên giải quyết các khó khăn cho doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý, xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu trong hành động. Thiết lập đầu mối thường xuyên tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp; rà soát, xem xét giải quyết hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, đặc biệt là các kiến nghị của cử tri, báo cáo UBND tỉnh đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền; xây dựng các tiện ích công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận kiến nghị, chia sẻ cung cấp thông tin và phản hồi ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp.

### **3. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch**

Tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư, tích cực gặp gỡ mời gọi các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có tiềm lực đầu tư. Rà soát bổ sung Danh mục các dự án, các ấn phẩm tài liệu quảng bá, kêu gọi đầu tư thuộc các lĩnh vực, ngành ưu tiên đầu tư trên địa bàn tỉnh; tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ trong công tác thẩm định các dự án đầu tư có quy mô lớn giữa các cơ quan của UBND tỉnh và HĐND tỉnh; đôn đốc, hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư; tập trung và thúc đẩy các dự án đã đầu tư và khởi công từ tỉnh đến huyện; các dự án đã được các doanh nghiệp, nhà đầu tư đăng ký tại Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2019 (Khu du lịch Mẫu Sơn, Khu chế xuất, Khu trung chuyển, đường cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn, Khu cụm công nghiệp...).

Tập trung rà soát hỗ trợ các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư, ký biên bản ghi nhớ đầu tư, thỏa thuận đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý, sớm đưa các dự án vào triển khai hoạt động.



UBND các huyện, thành phố rà soát lại các dự án đã có trong kế hoạch triển khai tại địa bàn, khẩn trương tập trung mọi nguồn lực cùng với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo đạt hiệu quả.

Xây dựng một số chương trình xúc tiến du lịch, thương mại đầu tư gọn nhẹ có phương án, kế hoạch triển khai cụ thể để sẵn sàng tiến hành các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch, tham gia các sự kiện kết nối giao thương ngay sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát; có phương án kết nối với các địa phương, doanh nghiệp lữ hành thu hút khách du lịch nội địa đến với tỉnh Lạng Sơn.

#### **4. Hỗ trợ tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính**

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh tiếp tục quán triệt, chỉ đạo các Chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020, Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 31/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; thực hiện tái cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Chủ động triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là cho vay để duy trì và khôi phục các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch; thông tin đầy đủ, kịp thời về các chính sách, chương trình, gói sản phẩm hỗ trợ để khách hàng vay vốn biết và phối hợp thực hiện.

Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các Chi nhánh ngân hàng thương mại tập trung nguồn vốn cho vay đối với các ngành, lĩnh vực ưu tiên khuyến khích phát triển, các lĩnh vực thế mạnh, đẩy mạnh cho vay các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động có hiệu quả ở địa phương; tích cực triển khai các chương trình tín dụng đối với ngành, lĩnh vực theo chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, trong đó có đối tượng thụ hưởng là các doanh nghiệp, hợp tác xã. Đổi mới, cải tiến quy trình giao dịch gắn với ứng dụng công nghệ ngân hàng hiện đại; cải cách thủ tục vay vốn và nâng cao chất lượng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay.

#### **5. Đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp**

Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung phát triển sản xuất, thúc đẩy các lĩnh vực, ngành hàng, sản phẩm nông sản có ưu thế và giá trị gia tăng cao. Đẩy mạnh đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất nông, lâm, thủy sản; phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ phù hợp với điều kiện từng vùng, sản phẩm và nhu cầu thị trường.

Rà soát, phát triển các vùng sản xuất với các sản phẩm chủ lực của tỉnh khi có tín hiệu thị trường thuận lợi. Đẩy mạnh phát triển theo chuỗi giá trị, gắn với thị trường chế biến, tăng tỷ lệ tiêu thụ sản phẩm qua hợp đồng; tăng cường công tác dự tính dự báo, chủ động trong phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, vật tư nông nghiệp. Chuyển dịch cơ cấu đàn vật nuôi theo hướng tăng quy mô, số lượng và nâng cao chất lượng các vật nuôi chủ lực; tiếp tục duy trì và phát triển đàn gia cầm; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng theo lộ trình, phương án trồng rừng đối với từng loài cây; tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ và phát triển rừng; chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai

gây ra. Quản lý chặt chẽ chất lượng vật tư nông nghiệp, nông sản. Thực hiện có hiệu quả chính sách thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã, các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng Chương trình nông thôn mới và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai đạt kết quả cao trong thu hoạch vụ Xuân và thúc đẩy sản xuất vụ mùa, phát triển các giống cây công nghiệp, cây lâm nghiệp, cây lấy gỗ, cây ăn quả, cây đặc sản (ớt, thạch đen, na, bưởi...); tập trung vào xây dựng nông thôn mới, đạt về đích các xã đã đề ra; tập trung vào làm đường giao thông nông thôn theo Đề án và các cơ chế chính sách đã hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp; rà soát các dự án đầu tư vào nông nghiệp để hỗ trợ đẩy mạnh tiến độ các dự án.

## **6. Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, dịch vụ, du lịch**

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ, nâng cao giá trị sản phẩm chế biến từ nông lâm nghiệp, công nghiệp khai khoáng; tạo điều kiện để các nhà đầu tư triển khai các dự án tại khu vực các cửa khẩu, khu, cụm công nghiệp. Thường xuyên theo dõi sát diễn biến cung cầu trên thị trường, giá cả hàng hóa, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án cung ứng hàng hóa đã xây dựng nhằm đảm bảo nguồn cung các mặt hàng thiết yếu ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để thu mua gom hàng đầu cơ hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán hàng hóa bất hợp lý đối với các hàng hóa thiết yếu khi thị trường có biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa do dịch Covid-19.

Chú trọng khai thác các tiềm năng, lợi thế sẵn có và kêu gọi thu hút đầu tư để phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và bộ nhận diện thương hiệu du lịch tỉnh Lạng Sơn; đẩy nhanh tiến độ xây dựng mô hình phát triển du lịch mạo hiểm, du lịch cộng đồng tại xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng; khẩn trương triển khai xây dựng Đề án Phát triển kinh tế ban đêm tại thành phố Lạng Sơn; hoàn thành đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

UBND các huyện, thành phố, Sở Công Thương và các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, các doanh nghiệp kinh doanh khai thác khoáng sản, điện, vật liệu xây dựng, lắp ráp triển khai các giải pháp để tập trung vào sản xuất tăng tốc từ tháng 5/2020 đến hết năm 2020 để phục vụ yêu cầu của thị trường.

## **7. Đẩy mạnh hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu**

Tiếp tục thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn để nâng cao năng lực thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh, không để xảy ra ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu của tỉnh, đồng thời bảo đảm yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm túc quy trình về y tế và tạo điều kiện thuận lợi đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan của tỉnh tiếp tục tăng cường hội đàm, đàm phán, trao đổi với các cơ quan có liên quan của Khu tự trị dân tộc Choang - Quảng Tây để bàn, thống nhất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hàng xuất nhập khẩu, trong

điều kiện phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt, đáp ứng nhu cầu của hai bên; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi, doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu; chủ động mời các doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn.

Thường xuyên theo dõi sát diễn biến cung cầu trên địa bàn, giá cả hàng hóa, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án cung ứng hàng hóa đã xây dựng nhằm đảm bảo nguồn cung các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để thu mua gom hàng đầu cơ hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán hàng hóa bất hợp lý đối với các hàng hóa thiết yếu khi thị trường có biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa do dịch Covid-19.

### **8. Tập trung thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công**

Tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công và thanh toán vốn của các dự án; xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ, những vướng mắc trong thanh toán kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo xử lý; kiên quyết xử lý các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán, gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh ngay khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm, tránh gây gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

Đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị khẩn trương thực hiện kế hoạch vốn đã được giao, báo cáo tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng và cả năm về cơ quan chủ quản chương trình, cơ quan tổng hợp để báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý. Khẩn trương hoàn thiện các công việc chuẩn bị đầu tư dự án; đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để có thể khởi công ngay trong quý II/2020 đối với các dự án khởi công mới; tổ chức nghiệm thu ngay đối với khối lượng đã hoàn thành để giải ngân kế hoạch vốn được giao.

### **9. Thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách**

- Triển khai kịp thời, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương về miễn, giảm, gia hạn nộp thuế để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, hộ sản xuất bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19. Tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyên giá; tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng các loại thuế để giảm số nợ thuế; rà soát các doanh nghiệp, các lĩnh vực còn thất thu, thu khác ngân sách và các khoản thu từ đất.

- Thường xuyên rà soát, dự báo, đánh giá kỹ những yếu tố tác động làm tăng, giảm nguồn thu theo từng lĩnh vực, sắc thuế, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp chỉ đạo, điều hành về công tác thu ngân sách. Định kỳ hằng tháng rà soát, báo cáo UBND tỉnh số thu, dự kiến số giảm thu để có căn cứ điều hành ngân sách.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, duy trì dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước; cán bộ,

công chức quản lý thuế thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính trong thực thi công vụ và không gây phiền hà cho người nộp thuế.

- Tiếp tục tăng cường các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm soát thị trường; thực hiện tốt việc kiểm tra sử dụng hóa đơn, chứng từ; kiểm tra hàng hóa trên các phương tiện lưu thông trên đường có dấu hiệu vi phạm. Tiếp tục thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu, vị trí đất đã đủ điều kiện và UBND tỉnh đã quyết định cho bán đấu giá...

- Thực hiện tốt các giải pháp về thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; chủ động phối hợp với các ngành có liên quan giải quyết những kiến nghị của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh trong thời gian dịch Covid-19, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

- Tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, chi hoạt động của đơn vị sự nghiệp công. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính trong thực thi công vụ; triệt để tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng.

- Các ngành Tài chính, Thuế, Hải quan, Kho bạc, các huyện, thành phố tập trung vào rà soát các nguồn thu tại địa bàn, nhất là nguồn thu từ đất, thuế xuất nhập khẩu, nguồn thu từ phí đầu xe qua biên giới, thu từ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, vật liệu xây dựng, kinh doanh vật tư... để đảm bảo thu đủ theo kế hoạch đề ra; kiểm soát chặt chẽ chi thường xuyên, chi đầu tư, chi đảm bảo an sinh xã hội, chi phòng chống dịch Covid-19...

### **10. Vấn đề lao động, an sinh xã hội**

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; thực hiện nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; tổng hợp số đơn vị, doanh nghiệp dừng hoặc tạm dừng hoạt động, giảm quy mô hoặc thu hẹp sản xuất; số lao động bị ảnh hưởng, mất việc làm, thiếu việc làm và tạm dừng đóng BHXH, bảo đảm việc hỗ trợ công khai, minh bạch và đúng đối tượng; đẩy mạnh sản xuất tại các vùng nông thôn để thu hút lao động nông thôn, lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, tạo thu nhập cho người lao động.

### **11. Vấn đề an ninh trật tự, an toàn xã hội**

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị:

- Tăng cường tổ chức công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước. Phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải thông tin, hình ảnh tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.

- Tổ chức tấn công, trấn áp các loại tội phạm, trọng tâm là tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm và tệ nạn ma túy, tệ nạn cờ bạc, tội phạm chống người thi

hành công vụ; nắm tình hình, phát hiện, xử lý các hành vi sai phạm, tiêu cực, tham nhũng trên các lĩnh vực; đấu tranh có hiệu quả với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh; hành vi đầu cơ, tăng giá các mặt hàng thiết yếu, vật tư, trang thiết bị y tế để trục lợi.

- Thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, kết hợp với việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh; triển khai hiệu quả phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giải quyết tình trạng ùn ứ phương tiện chờ hàng hóa xuất nhập khẩu trên các tuyến đường của tỉnh.

## **12. Phát huy nội lực doanh nghiệp**

Cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã đánh giá lại các mức độ thiệt hại trong sản xuất kinh doanh để xây dựng, đề ra các giải pháp cơ cấu lại, khôi phục lại và tăng tốc trong sản xuất, kinh doanh, trong đầu tư và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa góp phần bù đắp khó khăn, thiếu hụt trong các tháng có dịch Covid-19.

Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, các Hội doanh nghiệp phát huy hơn nữa vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong thời gian tới cùng với cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục quyết tâm phát huy tính chủ động, tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức; chủ động đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp, chú trọng đào tạo nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, tăng cường đào tạo chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng lực khoa học công nghệ để biến thách thức thành thời cơ, tạo đà phát triển; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Có các giải pháp giữ người lao động, giữ thị trường và phát triển thị trường. Xây dựng chiến lược kinh doanh, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm; tăng cường liên doanh, liên kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau tạo ra các chuỗi liên kết trong sản xuất kinh doanh; chung sức cùng các cấp, các ngành thực hiện tốt các chính sách, giải pháp để vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh, đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, phát triển hội viên./.

### ***Nơi nhận:***

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh,  
các phòng CM, TT TH-CB;
- Lưu: VT, KT(VTD).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Công Trường**